




สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

22 ตุลาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นโยบาย</p> <p>รำลึกสมเด็จพระเจ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. พร้อมด้วย นายเดชอิศม์ ขาวทอง รม.สธ. นำข้าราชการ ผู้แทนพยาบาลภาครัฐและเอกชน วางพานพุ่มถวายราชสักการะ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันพยาบาลแห่งชาติ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชภารกิจพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชน และทรงมีพระเมตตาต่อวิชาชีพรพยาบาลและการผดุงครรภ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thaipr, ryt9, newswit, hfocus, thaipbs)</p> <p>- นายเดชอิศม์ ขาวทอง รมว.สธ. เปิดโครงการรณรงค์ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จพระเจ้า” เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ พ.ศ. 2567 วันที่ 21 ต.ค.ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย และเป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าของปวงชนชาวไทย และเปิดตัวกิจกรรม “Brush & Bright รอยยิ้มสดใส คนไทยฟันดีทั่วทั้งแผ่นดิน” เพื่อสร้างกระแสให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปาก ซึ่งในปีนี้ได้ได้รับความร่วมมือจาก ศธ. ก.แรงงาน ก.มหาดไทย ยูนิเซฟ สปสช. สปส. ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมต่าง ๆ แสดงเจตจำนงร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานตนเอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, thaitodaynews, thaitabloid)</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยสถาบันทันตกรรม จัดกิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ในวันที่ 21 ต.ค. 67 ให้บริการด้านทันตกรรมแก่ประชาชน ได้แก่ การตรวจฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และถอนฟัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 300 คน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปาก แนะนำวิธีดูแล “ช่องปาก” ตามช่วงวัย ร่วมกับการใช้ไหมขัดฟันอย่างเหมาะสม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>- นพ.ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง นพ.สจจ.สุรินทร์ เผยรพ.สุรินทร์ จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ วันอาสาสมัครไทย และวันรักต้นไม้แห่งชาติ จ.สุรินทร์ ประจำปี พ.ศ.2567 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพรพยาบาลและทุกวิชาชีพ รวมทั้งให้ผู้ประกอบวิชาชีพในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ตระหนักและสำนึกในหน้าที่ ตามรอยพระบาทในการสร้างสุขภาพดีถ้วนหน้าให้แก่ประชาชน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, thecoverage, thaipbs)</p> <p>- ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สปสช.ขอร่วมสืบสานปณิธาน เพื่อดูแลสุขภาพช่องปากให้กับประชาชนไทย สปสช.จัดสิทธิประโยชน์การดูแลสุขภาพช่องปาก ได้แก่ บริการทันตกรรมสร้างเสริมป้องกันเพื่อคนไทยทุกสิทธิการรักษา บริการทันตกรรมรักษา บริการทันตกรรมฟื้นฟู โดยผู้ที่มีสิทธิบัตรทองเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการประจำตามสิทธิ หรือหน่วยบริการปฐมภูมิได้ทุกแห่ง และคลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่นที่มีสัญลักษณ์ 30 บาทรักษาทุกที่ ซึ่งจะรับบริการได้ 5 รายการ ปีละ 3 ครั้ง ได้แก่ ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน เคลือบหลุมร่องฟัน และเคลือบฟลูออไรด์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเมื่อครบ 3 ครั้งแล้ว หากจำเป็นต้องรักษาต่อสามารถใช้สิทธิที่หน่วยบริการประจำตามสิทธิได้</p>	
<p>ผลิตภัณฑ์โรค NCDs เป็นวาระแห่งชาติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. กล่าวถึงการเสนอแนวคิดการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs เข้าสู่การพิจารณาของ ครม. เพื่อผลักดันเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งจะทำให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันขับเคลื่อนในมิติต่างๆ เพื่อลดผู้ป่วยรายใหม่ ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วย โดยจะอบรมให้ความรู้ อสม. ก่อน และส่งต่อความรู้ให้ปชช. ใช้เวลา 1-2 ปี เมื่อขึ้นสูปีที่ 3 ก็จะเริ่มเห็นสถิติผู้ป่วยลดลง นอกจากนี้ได้มอบหมายให้ทีมงานหารือกับก.การคลังเพื่อพิจารณาเรื่องภาษีสุขภาพ หากประชาชนมีสุขภาพดีก็จะลดภาษี ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาาระบบจากต่างประเทศและการปรับใช้ในประเทศไทย โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะช่วยวิเคราะห์การประหยัดงบประมาณ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, prd., hfocus, thecoverage, thailandplus)</p> <p>- ดร.นพ.ภาณุวัฒน์ ปานเกตุ อธิบดีกรม สบส. เผย กรมฯ ร่วมกับกรมควบคุมโรค และภาคีเครือข่ายสมาคมระดับประเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับ NCDs พัฒนาหลักสูตรครูฝึกอบรม อสม. NCDs (ครู ก) ขึ้น โดยดำเนินการยกร่างหลักสูตรฯ ส่งวิเคราะห์ พิจารณานี้เนื้อหาในแต่ละรายวิชา รวมถึงสื่อการสอนที่เข้าใจง่ายและเป็นมาตรฐาน เพื่อนำไปใช้ให้ความรู้กับ อสม. คาดหลักสูตรต้นแบบสำหรับครูฝึก อสม. จะแล้วเสร็จภายในช่วงไตรมาสแรก ในปีงบประมาณ 2568</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- ดร.นพ.ทักษพล ธรรมรังสี Director Programme Management WHO SEARO กล่าวว่า ประเทศไทยจัดการปัญหาโรค NCDs ได้ดี ในด้านการทำให้ประชาชนตระหนักถึงสิทธิด้านสุขภาพของตนเอง และทำให้ผู้ป่วยโรค NCDs ต่างๆ ได้เข้าสู่ระบบการรักษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อย่างไรก็ตาม ยังมีความท้าทายในการควบคุมความรุนแรงของโรค โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง แม้ผู้ป่วยจะได้รับการรักษา แต่จำนวนผู้ป่วยยังคงสูง จึงจำเป็นต้องยกระดับการดูแลแบบครอบคลุมเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการรุนแรงของโรค นอกจากนี้ ควรให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว พร้อมขับเคลื่อนนโยบายการดูแลที่บ้าน โดยใช้ อสม. ในการดูแลและส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชุมชน เพื่อป้องกันการเกิดโรค NCDs เพิ่มขึ้น</p>	
 <p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ผลักดันสมุนไพรปีกไก่ดำ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, บ้านเมือง, มติชน, ผจก., ฐานเศรษฐกิจ, newtv, topnews, hfocus, ch3plus, thaitodaynews, thailandplus, theagendathai, thecoverage)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เผยภายหลังการตรวจเยี่ยม อก. ว่า ขณะนี้ อก. ต้องการพืชสมุนไพรบางชนิดจำนวนมาก เพื่อนำมาผลิตยา เช่น ปีกไก่ดำ โดยตนเตรียมประสานกับก.เกษตรฯ เพื่อประสานให้เกษตรกรปลูกปีกไก่ดำอย่างถูกวิธีให้ได้มาตรฐาน GAP การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี เพื่อจำหน่ายให้ อก. นำไปผลิตยาต่อไป สำหรับการขับเคลื่อนในปี 2568 มีแนวคิดที่จะให้ อก. จำหน่ายยาที่ผลิตได้ในราคาที่ไม่แพงนัก</p> <p>นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผย กล่าวว่า อก. กำลังเร่งดำเนินการโครงการโรงงานผลิตยารังสิต ระยะที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ให้แล้วเสร็จ โดยโรงงานผลิตยาแห่งใหม่นี้ จะเน้นผลิตกลุ่มยารักษาโรคเรื้อรัง ประมาณ 160 รายการ สามารถขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมได้อีกกว่า 1 เท่าตัว และจะช่วยภาครัฐประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านยาได้มากถึง 7,500 ล้านบาทต่อปี</p>	
<p>สมศักดิ์ ต้อนรับทูตญี่ปุ่น หรือด้านสุขภาพโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, บ้านเมือง, tnthailand, thebetter, linetoday)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ให้การต้อนรับนายโตะตะ มาซาโตะ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งญี่ปุ่นประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือเรื่องความร่วมมือด้านสุขภาพโลก การเตรียมส่งผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นมาสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์อาเซียนด้านภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ และการจัดตั้งสถาบันความมั่นคงด้านสุขภาพแห่งประเทศไทย ความร่วมมือในโครงการ UHC Knowledge Hub พร้อมขอบคุณรัฐบาลญี่ปุ่นที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน Expo 2025 Osaka Kansai ซึ่งโครงสร้างอาคารนิทรรศการไทยจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 28 ก.พ. 68 และชื่นชมรัฐบาลญี่ปุ่นที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงานกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยเฉพาะโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long-Term Care) ที่เข้าสู่ระยะที่ 3 โดยจะเน้นการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ของประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก รวมทั้งไต้หวันดี สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของญี่ปุ่น และพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ UHC ของไทยที่เป็นแหล่งศึกษาดูงานของประเทศกำลังพัฒนาผ่าน UHC Knowledge Hub</p>	
<p>สถานการณ์อุทกภัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, fm91bkk, hfocuse, trueid, newtv, thailandplus, tnn)</p> <p>- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร หัวหน้าผู้ตรวจราชการ สธ. ประชุมเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม โดยขณะนี้สถานการณ์ น้ำท่วมที่ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต จากฝนตกหนักตั้งแต่ 19 ต.ค. เข้าสู่ภาวะปกติ สถานบริการสาธารณสุขไม่ได้รับผลกระทบ ส่วน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ระดับน้ำลดลงสู่ภาวะปกติเช่นกัน ไม่มีผู้เสียชีวิต-สูญหายเพิ่มเติม ภาพรวมยังมีสถานการณ์น้ำท่วมใน 11 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นครนายก อ่างทอง สุพรรณบุรี และกาฬสินธุ์ กำชับ 23 จังหวัด เสี่ยงแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากช่วง 21-23 ต.ค.นี้ เตรียมป้องกันสถานพยาบาล สำรองยาและเวชภัณฑ์ จัดทีมดูแลประชาชน กลุ่มเปราะบาง</p>	
<p>ไข้หวัดใหญ่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, มติชน, ข่าวสด, hfocuse, tnn, thereporters, thansettakij, thaitodaynews, thekey.news, thailandplus)</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทย์ฯ เผยผลการเฝ้าระวังสายพันธุ์ของเชื้อไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย พบสายพันธุ์ A(H1N1) pdm09 มากที่สุด คิดเป็น 41.25% รองลงมา H3N2 32.24% ซึ่งกรมวิทย์ได้มีการเฝ้าระวังการกลายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการดื้อยาและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและป้องกันโรค ปัจจุบันสถานการณ์ยังคงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ แนะนำฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกปี</p>	
<p>โรคโควิด19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ, linetoday, pptvhd36)</p> <p>- กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 รายสัปดาห์ (13-19 ต.ค.67) มีผู้ป่วยรายใหม่ รักษาในรพ. 399 ราย เฉลี่ยรายวัน 57 รายต่อวัน เพิ่ม 13% จากสัปดาห์ที่แล้ว ผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ต้นปี 2567 อยู่ที่ 40,096 ราย ปอดอักเสบ 106 ราย ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 56 ราย พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย มีอายุช่วง 20-49 ปี ผู้เสียชีวิตสะสม 212 ราย</p> <p>ด้าน รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ คาดไทยจะเริ่มเห็นขาขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายต.ค.เป็นต้นไป ซึ่งจะมีเทศกาลจำนวนมาก ตั้งแต่ Halloween ลอยกระทง คริสต์มาส ปีใหม่ โดยคาดหมายสายพันธุ์ XEC จะครองการระบาดในระลอกปลายปีนี้ มีสมรรถนะการขยายตัวที่สูงกว่า KP.3.1.1 พอสสมควร และเสี่ยงเกิด Long COVID เตือนให้ป้องกันตัวระหว่างใช้ชีวิตประจำวัน</p>	
<p>บัตรทอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, thecoverage, thaipbs)</p> <p>- ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สปสช.ขอร่วมสืบสานปณิธาน เพื่อดูแลสุขภาพช่องปากให้กับประชาชนไทย สปสช.จัดสิทธิประโยชน์การดูแลสุขภาพช่องปาก ได้แก่ บริการทันตกรรมสร้างเสริมป้องกันเพื่อคนไทยทุกสิทธิการรักษา บริการทันตกรรมรักษา บริการทันตกรรมฟื้นฟู โดยผู้ที่มีสิทธิบัตรทองเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการประจำตามสิทธิ หรือหน่วยบริการปฐมภูมิได้ทุกแห่ง และคลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่นที่มีสัญลักษณ์ 30 บาทรักษาทุกที่ ซึ่งจะรับบริการได้ 5 รายการ ปีละ 3 ครั้ง ได้แก่ ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน เคลือบหลุมร่องฟัน และเคลือบฟลูออไรด์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเมื่อครบ 3 ครั้งแล้ว หากจำเป็นต้องรักษาต่อสามารถใช้สิทธิที่หน่วยบริการประจำตามสิทธิได้</p>	
<p>ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่ง ยกเลิก ห้ามขายเครื่องดูดฝุ่นยี่ห้อดัง 1 รุ่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ , มติชน , sindhitalk, news1live, pptvhd36)</p> <p>- เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ เรื่อง ยกเลิกการห้ามขายสินค้าหรือ อุปกรณ์ที่มีรังสี UVC ของบริษัท อีเลคโตรลิกส์ ประเทศไทย จำกัด</p> <p>หลังจากคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ได้ออกคำสั่ง เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ห้ามขายสินค้าหรืออุปกรณ์ UVC ชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยมีผู้ประกอบการ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นำเข้า ผลิต หรือจำหน่ายสินค้าที่มีลักษณะเป็นโคมไฟฆ่าเชื้อโรคแบบพกพา กระเป่าฆ่าเชื้อโรคอเนกประสงค์ เครื่องดูดกำจัดไรฝุ่นด้วยรังสียูวี หรือ อุปกรณ์ฆ่าเชื้อแบบพกพาในรูปแบบต่างๆ จำหน่ายแก่ผู้บริโภคเพื่อใช้ในบ้าน อ้างสรรพคุณฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรีย ไรฝุ่น ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด ซึ่งจากข้อมูลสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ และราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ได้เผยแพร่ข้อมูลของโคมไฟใช้รังสี UVC โดยตรง อาจเป็นสาเหตุการเกิดโรคมะเร็งผิวหนัง และเป็นอันตรายต่อดวงตา ทำให้เกิดต่อกระจก ตาอักเสบ หรือจอบประสาทตาเสื่อมก่อนวัยอันควร ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ และให้ผู้ประกอบการธุรกิจ ติดต่อเข้ามาเพื่อจัดทดสอบหรือพิสูจน์ว่าอุปกรณ์ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค</p> <p>บัดนี้ บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด ได้ติดต่อ สคบ. เพื่อจัดให้มีการทดสอบ เครื่องดูดฝุ่น ยี่ห้อ Electrolux รุ่น EFP61714 ผลการทดสอบเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด จึงได้มีคำสั่งให้แก้ไขคำสั่งเดิม มีผลบังคับตั้งแต่วันที่</p>	
<p>สถานการณ์ฝุ่นPM 2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพฯธุรกิจ, ThaiPBS)</p> <ul style="list-style-type: none"> - นายศักดิ์ ตริเดช ผอ.ส่วนนวัตกรรมคุณภาพอากาศและเสียง กองจัดการคุณภาพอากาศฯ คพ. กล่าวว่า สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่ 24 - 27 ต.ค. เนื่องจากฝนลดลงและมวลอากาศเย็นจากจีนเข้ามาบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมีสภาวะอากาศปิด ส่งผลให้ฝุ่นละอองไม่สามารถระบายออกจากพื้นที่ได้ นอกจากนี้ข้อมูลขององค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา ประเมินว่าช่วงก.ย. - พ.ย.นี้ ประเทศไทยมีปริมาณฝนตกมากกว่าปกติไปจนถึงมี.ค.68 จากการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สภาวะลานีญา ส่งผลให้การเผาไหม้ไม่รุนแรงเท่าปีที่ผ่านมา และการดำเนินการภายใต้มาตรการรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองปี 2568 ที่จะควบคุมแหล่งกำเนิดที่มีนัยสำคัญได้ครบทุกมิติ คาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นในระยะยาวจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นและไม่รุนแรงเท่าช่วงต้นปี 2567 - นางสาวปริยาพร สุวรรณเกษ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่าปริมาณฝุ่น PM 2.5 โดยรวมลดลง 11% เมื่อเทียบกับช่วงวิกฤตปีที่แล้ว ยังคงมีปัญหาส่วนใหญ่ในภาคเหนือ แผนการรับมือรวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย การทำงานจากที่บ้าน (WFH) มาตรการด้านสาธารณสุข และการลดการเผาไหม้ในพื้นที่ป่าและเกษตรกรรม 	
<p>การเพิ่มงบประมาณแก้ปัญหาทางการเงินระบบสาธารณสุข</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Hfocus</p> <ul style="list-style-type: none"> - นพ.วรวิทย์ ตันตวิวัฒน์ทรัพย์ ผอ.รพ.อุ้มผาง กล่าวถึงสถานการณ์ของ รพ.อุ้มผาง จ.ตาก ซึ่งเป็นรพ.ชุมชนที่อยู่ตามแนวชายแดน และให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ไม่มีสัญชาติไทยและคนชายขอบที่ไร้สัญชาติ รวมถึงชาวเมียนมา ซึ่งไม่ได้อยู่ในงบประมาณสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ผ่านมาประสบปัญหาวิกฤติทางการเงินระดับ 7 เพราะงบประมาณในการดำเนินการต่างๆ ไม่เพียงพอ เนื่องจากการดูแลประชาชนส่วนใหญ่เกือบครึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย งบประมาณส่วนหนึ่งมาจากการบริจาคเข้ามาช่วยเหลือ ขอให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับความเป็นจริง และเสนอให้มีการตั้งกองทุนเพื่อดูแลประชากรที่ไม่มีสัญชาติไทย เพื่อให้ระบบสาธารณสุขดำเนินไปอย่างยั่งยืน 	
<p>กทม.สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า10เขต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (innnews)</p> <ul style="list-style-type: none"> - รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าฯ กทม. ประชุมคกก.โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2567 โดยตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ที่ผ่านมา กทม.มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฆ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ฝังไมโครชิพและจดทะเบียนสุนัข การบริหารจัดการศูนย์ควบคุมและพักพิงสุนัข อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปัจจุบันมี 48 เขต ที่ไม่พบโรคพิษสุนัขบ้ามากกว่า 2 ปี และนำร่องสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าใน 10 เขตพื้นที่ท่องเที่ยว ได้แก่ เขตพระนคร เขตดุสิต เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตปทุมวัน พื้นที่ที่เคยพบโรคฯ ได้แก่ เขตจตุจักร เขตพระโขนง เขตสะพานสูง พื้นที่พบโรคฯ ปี 2566 – 2567 ได้แก่ เขตลาดกระบัง และเขตหนองจอก 	
<p>คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว'เปิดนวัตกรรม AI</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์)</p> <ul style="list-style-type: none"> -คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ผนึกกำลังร่วมกับ 5 สถาบันการแพทย์แผนจีนชั้นนำจากสาธารณสุขรัฐประชาชนจีน ได้แก่ มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้, โรงพยาบาลหลงหัว นครเซี่ยงไฮ้, มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเฉิงตู, มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนฝูเจี้ยน และมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน 	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เปิดตัวนวัตกรรมครั้งใหม่ของศาสตร์การแพทย์แผนจีน ในงาน “ก้าวล้ำ คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว พัฒนาการที่ไม่หยุดนิ่ง ครั้งที่ 2” ด้วยการนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีล่าสุดของการประเมินผลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนจีน ผ่าน 2 นวัตกรรมใหม่ “กระจก AI ตรวจโรคอัจฉริยะ” และ “หุ่นยนต์ AI เช็คสุขภาพเสี้ยวคัง” ครั้งแรกในประเทศไทย พร้อมกิจกรรมให้ความรู้ เวทีเสวนา และการให้บริการตรวจสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนฟรีตลอดทั้งงาน เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ สามย่านมิตรทาวน์</p>	
<p>สตาร์ทอัพญี่ปุ่นใช้ AI วินิจฉัย ‘วัณโรค’ ในไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thestandard</p> <p>- LPIXEL สตาร์ทอัพจากโตเกียว ร่วมมือกับองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) นำระบบ AI ช่วยวินิจฉัยวัณโรคเข้ามาใช้ในประเทศไทย โดยจะเริ่มทดลองใช้ที่ รพ.มหาวิทยาลัยมหิดลในเดือนพ.ย.นี้ และตั้งเป้าขยายการใช้งานในโรงพยาบาลกว่า 100 แห่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศอื่น ๆ ภายใน 3 ปี โดยมุ่งเน้นที่ประเทศไทยเป็นหลัก ระบบ AI นี้สามารถตรวจจับสัญญาณของวัณโรคจากภาพเอกซเรย์ทรวงอก ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในประเทศไทยที่มีเพียง 9 คนต่อประชากร 10,000 คน ทำให้การวินิจฉัยโรคเร็วขึ้นและแม่นยำยิ่งขึ้น นับเป็นการสนับสนุนการรักษาวัณโรค ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในภูมิภาคนี้</p>	
<p>องค์การอนามัยโลกรับรอง “อียิปต์” เป็นประเทศปลอดเชื้อมาลาเรีย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์)</p> <p>-องค์การอนามัยโลก (ดับเบิลยูเอชโอ) ออกแถลงการณ์ แสดงยินดีกับอียิปต์ ในการเป็นประเทศล่าสุด ซึ่งปลอดจากโรคมาลาเรีย โดยยกย่องว่าเป็น “ความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์” หลังใช้ความพยายามนับศตวรรษของอียิปต์ เพื่อต่อสู้กับโรคร้ายดังกล่าว ที่มียุ่งกันปล่องเป็นพาหะ</p>	
<p>WHO ประกาศให้เวียดนามประสบผลสำเร็จในการกำจัดโรคครีตีสีดวงตา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-องค์การอนามัยโลก ประกาศให้เวียดนามประสบผลสำเร็จในการกำจัดโรคครีตีสีดวงตา (trachoma) ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียอย่างรุนแรงที่อาจทำให้ตาบอดได้ นับเป็นก้าวสำคัญด้านสุขภาพ หลังจากในปี 2566 อัตราผู้ใหญ่ที่เป็นโรคลดลงต่ำกว่าร้อยละ 0.2 ซึ่งตรงตามเกณฑ์ของ WHO โดยโรคครีตีสีดวงตาเป็นปัญหาสาธารณสุข ใน 4 จังหวัดของเวียดนาม เมื่อ 30 ปีที่แล้วประชาชนกว่าร้อยละ 1.7 ต้องได้รับการผ่าตัดเพื่อป้องกันตาบอด</p>	
<p>เกาหลีใต้ไฟเขียว จัดโครงการตรวจสุขภาพจิตเยาวชนทุก 2 ปี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์)</p> <p>-รัฐบาลเกาหลีใต้เปิดตัวโครงการตรวจสุขภาพแห่งชาติ เตรียมจัดตรวจสุขภาพจิตเป็นประจำ ให้กับผู้ที่มีอายุระหว่าง 20-34 ปี ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป เนื่องจาก ปัญหาสุขภาพจิตเพิ่มขึ้นอย่างมากในประชากรวัยหนุ่มสาว โดยในปี 2565 มีผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามากกว่า 1 ล้านคน และถือเป็นครั้งแรกที่ตัวเลขแตะหลักล้าน นอกจากนี้ จำนวนผู้ป่วยโรคจิตเวชวัยหนุ่มสาวในเกาหลีใต้ ยังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยในปี 2560 มีผู้ป่วยวัย 20-30 ปีร้อยละ 23.4 จากจำนวนผู้ป่วยจิตเวชทั้งหมด 680,000 ราย และในปี 2565 จำนวนดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 35.9 โดยที่จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่า จาก 159,000 ราย เป็น 350,000 ราย.</p>	